



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๓๐๕๑

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบียบการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบียบการประชุมหรือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่
๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดสรุประเบียบการประชุมหรือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ
“สรุประเบียบการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ประชุมทราบ	๑. เรื่องการขับเคลื่อน ๘ วาระมหาดไทย รอบครึ่งปีหลัง (ไตรมาสที่ ๓ และ ๔) มอบ เลขานุการ ศสน.มท. (นายภานุ แยมศรี) ดำเนินการ โดยดูที่เป้าหมายหลักว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ คสช. อย่างไรบ้าง ๒. ขอให้ ปก. มีการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ ปก. ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล	ศสน.มท.
๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนันทน์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้ ๑. สรุปรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. พร้อมด้วย รอง นรม. ด้านเศรษฐกิจ (ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล) รมว.คค. (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) รมช.คค. (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ ๑) ด้านการพัฒนาประเทศ จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ได้กำหนดนโยบาย (๑) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยให้ภาครัฐสามารถจัดซื้อสินค้าบริการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่ได้รับ (๒) การสร้างความเข้มแข็งของ SMEs ได้ขยายผลโครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อช่วยผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค (๓) การจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเชิงธุรกิจ (๔) การบริหารจัดการภาครัฐโดยเน้นบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ๒) ด้านเศรษฐกิจ สศช. รายงานว่าไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๘ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๓ เนื่องจากการบริโภคของภาคเอกชน การท่องเที่ยว และการจ้างงานเพิ่มขึ้น	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) ด้านการเกษตร ประเทศไทยควรมีการพิจารณาปรับโครงสร้างภาคการเกษตรในระยะยาว โดยส่งเสริมภาคการเกษตรควบคู่กับการค้า การตลาด การลงทุน การส่งเสริมการปลูกพืชที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ การลดต้นทุนการผลิต การจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน เป็นต้น</p> <p>๔) ครบรอบ ๑ ปี คสช. ได้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ และการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>๒. สถานการณ์สำคัญ</p> <p>๑) สนช. เห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก พ.ศ.... วาระ ๓ โดยสาระสำคัญของกฎหมาย คือ การเสียภาษีจากการรับมรดกในส่วนเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อัตราการเก็บภาษี เก็บร้อยละ ๕ จากผู้สืบสันดาน และเก็บร้อยละ ๑๐ สำหรับบุคคลอื่น ทรัพย์สินที่ถูกเก็บภาษีเป็นสินทรัพย์ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๒) การร่างรัฐธรรมนูญ กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการเข้าสู่การทำประชามติในเดือน มิ.ย. ๕๘ ได้มีการแสดงความคิดเห็นคัดค้านบางประเด็น เช่น การใช้อำนาจตามมาตรา ๘๑ - ๘๒ การกำหนดให้ปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงเลือกกันเองเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการแทน นรม. เป็นต้น</p> <p>๓) ความเคลื่อนไหวทางการเมือง มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ เช่น รำลึกเหตุการณ์ที่สี่แยกราชประสงค์ ถ.ราชดำริ</p> <p>๔) การเสนอแนวทางแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยกลุ่มองค์กรชาวประมงและผู้ประกอบการ ได้ยื่นหนังสือถึง นรม. ผ่านศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล</p> <p>๕) ปัญหาชาวโรฮิงจาล้นทะลักเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ ซึ่งยังคงมีสื่อต่างประเทศให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา โดยภาคีพัฒนาริมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (พพพ.) ได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลให้ทบทวนโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเชื่อว่าจะเกิดผลกระทบต่อชุมชน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศบม.) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พ.ค. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) การแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา/ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สขช. รายงานสรุปการประชุมร่วม ๓ ประเทศ ระหว่าง ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับชาวโรฮีนจาที่อยู่กลางทะเลและจะให้พักไม่เกิน ๑ ปี เพื่อดำเนินการส่งไปประเทศที่สาม - กต. รายงานว่า (๑) เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๘ สหรัฐอเมริกา ได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ต่ำกว่าปลัดกระทรวงของไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเมียนมา ประชุม ASEAN Dialogue เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาคาความมั่นคงชายแดนชาวโรฮีนจา (๒) แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง UNHCR, OHCHR, UN SRSG Migration and Development และ IOM ให้สมาชิกอาเซียนสนับสนุนมาตรการ ๙ ข้อ ในการช่วยเหลือชาวโรฮีนจา (๓) วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียเพื่อแก้ไขปัญหาคาความมั่นคงชายแดน <p>๒) การจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาคาการกระทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ศรชล. รายงานการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาคาการกระทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อแก้ไขปัญหาคา IUU Fishing ตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ โดยมี ผบ.ทร. เป็น ผอ.ศปมผ. แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานปรับปรุงกฎหมายการจัตระเบียบเรือประมง และกลุ่มงานการบังคับใช้กฎหมายในทะเล</p> <p>๓) การเปิดศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโพนโฮง สปป.ลาว ตร. รายงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เปิดศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโพนโฮง โรงพยาบาลโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลโพนโฮง ที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนรัฐบาล สปป. ลาว</p> <p>๓. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๘ มีจำนวน ๑๘ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่เสนอโดย มท.</p>	<p>ศสน.มท.</p> <p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>จำนวน ๗ เรื่อง โดย ๕ เรื่องเป็นการขอมติ ครม. เรื่องร่างกฎกระทรวงขอใช้ผังเมืองรวม ในพื้นที่ จ.สระแก้ว นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก และ จ.ลำปาง และ ๒ เรื่อง เป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ ซึ่ง ยผ. ขอเสนอเปลี่ยนแปลงโดยขอปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เดิมใน จ.นครพนม ไม่สามารถดำเนินการได้ขอปรับเปลี่ยนเป็นในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และเสนอร่าง พรฎ. ควบคุมอาคารในเขตเทศบาลใน อ.แม่สอด จ.ตาก</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ขอให้ รอง ปมท. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหน่วยงานเจ้าของเรื่องติดตามเร่งรัดเรื่องที่มีการนำเข้าที่ประชุม ครม. ดังนี้</p> <p>๑. ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๒ เพื่อให้ มท. (โดย จ.บึงกาฬ) ดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการ จ.บึงกาฬ บนที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเงี้ยว และป่าช้า บ้านท่าไคร้ ตามข้อเสนอแนะของ สตง.</p> <p>๒. การขออนุมัติอัตราค่าจ้างเพื่อรองรับภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอ</p> <p>๓. ขอปรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาพื้นที่วิกฤตที่ต้องเร่งแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน ๖ เดือน) จ.นครปฐม สระบุรี และ จ.ลพบุรี</p> <p>๔. เรื่องแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟภ.</p>	<p>สนผ.สป. (สสม.)</p> <p>ปค.</p> <p>สนผ.สป. (สสม.)/สธ.</p> <p>กฟภ.</p>
<p>๔. การดำเนินงานศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย (ศบช.มท.)</p>	<p>รอง ปมท. (ส), ผอ.ศสส.สป. และ ผู้แทน สตป.สนผ.สป. รายงานผลการดำเนินงาน ศบช.มท. ดังนี้</p> <p>๑. เป้าหมายการดำเนินงาน ศบช.มท. คือ (๑) การติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากทุกสื่อ (๒) การเป็นศูนย์กลางข้อมูลการบริหารราชการ และ (๓) การเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤต โดยการเปลี่ยนรูปแบบการรายงานจากกระดาษเป็น digital และสามารถเรียกดูข้อมูลจาก tablet/smart phone ได้</p> <p>๒. สิ่งที่ได้จากการดำเนินงานระยะที่ ๑ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ Hardware เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร ฯลฯ และการพัฒนาระบบ Software เพื่อติดตามสถานการณ์ บริหารสถานการณ์</p>	<p>ทีมงาน ศบช. (ศปก.มท./สนผ.สป./ศสส.สป./สน.สป.) และทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>วิกฤต บริหารราชการ และบริหารข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์</p> <p>๓. สิ่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานระยะที่ ๒</p> <p>๓.๑ การพัฒนาระบบการสื่อสาร (communication) ให้สามารถสื่อสารได้ทุกที่ และทันที ผ่านอุปกรณ์พกพาโดยสามารถรับ-ส่งข้อความ เสียง และภาพเคลื่อนไหว</p> <p>๓.๒ การพัฒนาระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (applications) ในมิติที่แตกต่างกัน ทั้งมิติของหน่วยงาน และมิติของเวลา</p> <p>๓.๓ การพัฒนาระบบรายงานให้สามารถเชื่อมโยงกับการแสดงผลเชิงพื้นที่/แผนที่</p> <p>๓.๔ การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญ โดยใช้บริการข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ ในการเลือกหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับ มท.</p> <p>๓.๕ การพัฒนาระบบการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ มท.</p> <p>๔. โครงสร้างการทำงานของ ศบช.มท. (Peopleware) แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ</p> <p>๔.๑ คณะกรรมการบริหาร ศบช.มท. มี ปมท. เป็นประธานทำหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน อำนวยการขับเคลื่อนกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ศบช.มท.</p> <p>๔.๒ คณะทำงานขับเคลื่อน ศบช.มท. มี รอง ปมท. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ทำหน้าที่วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่อ คกก.บริหาร ศบช.มท. รวมทั้งกลั่นกรองข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์/ตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร</p> <p>๔.๓ ทีมงานส่วนปฏิบัติการ ศบช.มท. มี ผช.ปมท. ที่ได้รับมอบหมาย เป็น ผอ.ส่วนปฏิบัติการ กำกับดูแล</p> <p>๔.๓.๑ ทีมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรม/รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานในสังกัด สป.มท. และเวรรักษาสถานที่จากกองกลาง ซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ติดตามสถานการณ์ข่าวสารจากทุกสื่อ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๔.๓.๒ ทีมวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก สนผ.สป., สปจ.สป., สตร.สป., ศปก.มท. และ สน.สป. โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่สรุปและประเมินรายงานสถานการณ์ กรณีปกติ รายงานรูปแบบเอกสารถึงผู้บริหาร วันละ ๒ รอบ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๓๐ น. กรณีเร่งด่วน ศปก.มท.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>รายงาน ผ่านโทรศัพท์/SMS/Line ถึงผู้บริหารโดยทันที และตลอดเวลา</p> <p>๔.๓.๓ ทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก ศสส.สป., ศปก.มท. กก.สป. และ กค.สป. ทำหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของอุปกรณ์การสื่อสาร และ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ</p> <p>ประเด็นที่ประชุมให้ข้อคิดเห็นและดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ประเด็น ปมท.</p> <p>๑. มอบหมาย สตร.สป. (ศตธ.) ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงข้อมูล ศตธ. ร่วมกับทีม ศบช.มท. ซึ่งประกอบด้วย สนผ.สป., สน.สป., กค.สป., ศสส.สป. และ ศปก.มท.</p> <p>๒. ผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงาน ศบช.มท. อย่างเต็มที่ ทั้งในส่วน ของงบประมาณสำหรับพัฒนา hardware และ software ให้ใช้งาน ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงสนับสนุนเรื่องการจัดโครงสร้างกำลังคนเพื่อ รองรับการดำเนินงานและบริหารสถานการณ์ที่รวดเร็ว</p> <p>๓. ควรกำหนดวันทดลองใช้งานระบบ เพื่อทดสอบระบบการ ทำงาน และแก้ไขปัญหาข้อติดขัด รวมถึงให้จังหวัดร่วมทดลองใช้งาน ระบบให้แพร่หลายและขยายวงกว้าง จะเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาระบบให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. ควรตั้งงบประมาณรองรับการดำเนินการ ศบช.มท. ในภาพรวม</p> <p>๕. การดำเนินงาน ศบช.มท. เป็นการพัฒนางานของ ศปก.มท. ซึ่ง ในอนาคตจะหล่อหลอมเข้าอยู่ในโครงสร้างของ ศบช.มท. ที่ถาวรต่อไป</p> <p>ประเด็น รอง ปมท. (ม)</p> <p>๑. การดำเนินงาน ศบช.มท. เน้นการจัดระบบการสื่อสาร โดย รายงานข่าวสารให้ผู้บริหารด้วยความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๒. เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตเร่งด่วน ศบช.มท. ต้องปรับ โครงสร้างเข้าสู่การบริหารสถานการณ์ที่มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดระบบเทคโนโลยีที่สามารถ สื่อสารจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๓. ควรพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการบริหารสถานการณ์ ดังนี้ (๑) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (๒) ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก (๓) การเชื่อมโยงกับ หน่วยงานที่มีศูนย์ฉุกเฉินอื่นๆ เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ อย่างรวดเร็ว</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็น นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นันทบุรี ชรก.สป. เลขากา ศสนมท.</p> <p>๑. การใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ควรให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบ ศบช.มท. จนเกิดความเคยชิน ซึ่งในที่สุดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคน มท.</p> <p>๒. ควรมีการทดลองใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ของ ศบช.มท. ในเวทีการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยเฉพาะการทดสอบ และได้ตอบกับเหตุการณ์อย่างปัจจุบันทันด่วน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ พัฒนาและกระตุ้นการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	
<p>๕. ข้อราชการของ พช.</p>	<p>อธิบดี พช. แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. เชิญเข้าร่วมชมงาน OTOP Midyear ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ พ.ค. ๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี</p> <p>๒. พช. จัดโครงการตลาดนัดชุมชน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เริ่มแรกกำหนดจัดภาคละ ๓ จังหวัด ในหมู่บ้านท่องเที่ยว และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีปัญหาการแก้ไขระเบียบ ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประเด็นดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือของกองทุน</p>	<p>พช.</p>
<p>๖. ข้อราชการของ ยผ.</p>	<p>รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล) รายงานเรื่อง การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด มีกำหนดประกาศใช้ภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ โดยปัจจุบันประกาศใช้บังคับแล้ว จำนวน ๒๔ จังหวัด ประกาศแล้วรอมีการคัดค้าน ๙๐ วัน จำนวน ๑๔ จังหวัด สำหรับอีก ๓๕ จังหวัด มีการประกาศแล้ว ๕ จังหวัด ได้แก่ จ. อุตรดิตถ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชัยนาท และ จ.นครราชสีมา</p>	<p>ยผ.</p>
<p>๗. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>๑) ผู้บริหารจาก Thua Thien Hue Construction and Water Supply State-owned Company Limited (HueWACO) ประเทศ เวียดนามศึกษาดูงาน MWA Call Center 1125 โดยให้ความสนใจใน ส่วนของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้า ระบบการจัดการข้อมูล ผู้ใช้น้ำ และระบบการรับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๘</p> <p>๒) จ่ายบิลค่าน้ำประปา กปน. ตลอด ๒๔ ชม. ผ่านบริการ K-Mobile Banking Plus ของ ธ.กสิกรไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการ ชำระค่าน้ำประปาที่สะดวก รวดเร็ว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>กปน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	กรมมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓) กปน. เปิดศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงคุณภาพน้ำประปาทั้ง ๕๐ สถานีให้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านทาง QR code วิธีใช้งานง่าย เพียงติดตั้ง app QR Code reader ใน Smart Phone แล้วใช้สแกนภาพ QR code ของศูนย์บูรณาการคุณภาพน้ำ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที หรือกรณีมี Line สามารถใช้ Line QR code reader ได้</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์</p> <p>๑) กปภ. ร่วมบริจาคเงิน ๑ ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผ่นดินไหวที่เนปาล โดย รววม.ท. เป็นผู้รับมอบ</p> <p>๒) กปภ. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช. กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อเป็นช่องทางการตรวจสอบการทำงานของพนักงานในองค์กร</p> <p>๓) กปภ. ร่วมกับกรมชลประทานจัดสัมมนาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและก่อให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ณ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๕๘</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ ๖๐ โรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา และส่งเสริมให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนคลองกันยา จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๘</p> <p>๒) กฟน. ทำพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กฟน. ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานใหญ่เพลินิจิต เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะของประชาชน รวมถึงเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและ มท.</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค. ๕๗ - ก.ย. ๕๘) ผลการดำเนินงาน ๒๕,๑๘๐ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๒๐ พ.ค. ๕๘)</p>	<p>กปภ.</p> <p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดทำเงื่อนไขการก่อสร้าง (TOR) โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) ได้จัดทำควบคู่กันไปกับการขออนุมัติโครงการฯ จาก ครม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ปรับแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน มิ.ย. ๕๘ นี้</p>	
<p>๘. ข้อราชการของ รอง ปมท. (ม)</p>	<p>รอง ปมท. (ม) รายงานผลจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้</p> <p>๑. โครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ</p> <p>๑) โครงการในสถานศึกษา เช่น โครงการครู D.A.R.E ให้ความเห็นว่าเป็น ปค. สามารถดูแลสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา</p> <p>๒) โครงการฟื้นฟูสารวัตรนักเรียน การคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดย สธ. เห็นว่าควรจะมีการตั้งศูนย์ฯ ระดับอำเภอ สำหรับในส่วนของการดูแลเยาวชน โดย พม. ควรมีระบบดูแลในระดับตำบลและหมู่บ้าน นอกจากนั้นในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่รู้จักประสานเยาวชน ควรมีการมอบหมายให้ อปท. ดูแล</p> <p>๓) โครงการฝึกอาชีพของ รง. ซึ่งควรจะมีการผลักดันให้ฝึกหลักสูตร ๑๒๐ วัน โดย ปค. และจังหวัด และควรให้ รง. เข้ามาร่วมโครงการฯ ก่อนที่ผู้บำบัดจะเสร็จสิ้นกระบวนการบำบัด ๑๒๐ วัน</p> <p>๔) การปรับปรุงแก้ไขบัญชีท้ายประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ กรณีผู้ที่มีการครอบครองยาเสพติดไม่เกินปริมาณที่กำหนดให้เป็นผู้ได้รับการบำบัดซึ่งเป็นช่องว่างให้ผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๒. พบการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่ จ.กระบี่ โดยตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๘ มีสวนปาล์มที่หมดสัญญาสัมปทาน ถูกประชาชนครอบครอง และมีการตั้งกลุ่มเรียกร้องผลประโยชน์ขึ้น ทั้งนี้ อาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง จึงควรมีการตรวจสอบต่อไป</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. เรื่องยาเสพติดขอให้ รอง ปมท. (ม) ประมวลการทำงานทุกส่วนของ มท. รวมทั้ง ปค. และ สธ. เพื่อเตรียมร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ</p> <p>๒. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ให้ รอง ปมท. (ม) และ ทด. ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน</p>	<p>รอง ปมท. (ม)/ ปค./สธ./ จังหวัดที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>รอง ปมท. (ม)</p> <p>รอง ปมท. (ม)/ ทด.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๙. การบริหารงบประมาณของ มท.	<p>ผอ.สนผ.สป. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ มท. ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๘ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๖๘.๔๔ แยกเป็นเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๗.๖๓ และเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๙.๖๕</p>	สนผ.สป.
๑๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของ มท.	<p>ผอ.สนผ.สป. แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของ มท. จำนวน ๔ รุ่น ณ โครงการซึ่งห้วมั้นตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี จำนวน ๔ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๘ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓ มิ.ย. ๕๘ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๘ และ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๘ ขณะนี้มีผู้ส่งรายชื่อแล้วโดยเฉลี่ย รุ่นละ ๑๕๐ - ๑๗๐ คน</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้เฉลี่ยบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรุ่น ให้มีทั้งบุคลากรระดับสูง และระดับเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ให้จัดทำคู่มือการดำเนินงานเพื่อติดตามผลที่ได้จากการศึกษาดูงาน</p>	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. เรื่องการบริหารงานบุคคล	<p>ผอ.กจ.สป. แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. การปรับเงินเข้าสู่บัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งทาง ก.พ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจึงควรเร่งออกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามกฎหมายใหม่ และเลื่อนขึ้นเงินเดือนรอบที่ ๒ (๑ เม.ย. ๕๘)</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบเพื่อเลื่อนข้าราชการระดับ ชกพ. โดยสอบรอบแรก ในวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๘ และรอบสอง วันที่ ๖ - ๗ มิ.ย. ๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้เชิญ ผอ.กจ. ของทุกกรมในสังกัด มท. มาประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนข้าราชการ</p> <p>๒. ให้ทำหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการเกี่ยวกับรายละเอียดในการสอบเลื่อนข้าราชการระดับ ชกพ.</p>	กจ.สป.
๑๒. เรื่องอื่นๆ	<p>หัวหน้า กพร.สป. รายงานความคืบหน้าการจัดทำคู่มือตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขยายเวลาถึงวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๘ โดยคู่มือกลางของ มท. ได้จัดทำเรียบร้อยแล้วและส่งให้จังหวัดเป็นแนวทางในการจัดทำคู่มือ ทั้งนี้ จังหวัดควร</p>	กพร.สป.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	มีการจัดประชุมร่วมกับส่วนราชการส่วนภูมิภาคภายในจังหวัด เพื่อจัดทำคู่มืองานของจังหวัดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว	

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘